




รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนามแทง่ 
สมยัสามญั สมยัที ่4  ครัง้ที่ 1 / 2566 

วนัพธุที ่13   ธนัวาคม  2566  เวลา  09.00  น.  
ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนามแทง่   

 
 

-เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  เมื่อท่ีประชุมพร้อม  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานกิจการสภา
ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภา ฯ ว่า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง  จำนวน   12  คน  ลา -   คน    ครบองค์ประชุมแล้ว 

 

ประธานสภา ฯ -นายทวีศักดิ์  ทองน้อย ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรือ่ง  ประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ   
 

นายทวีศักดิ์ ทองน้อย  - ไม่มี-  
  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบยีบวาระที ่2  - เรือ่ง รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ทีผ่า่นมา 
นายเฉลิม คำประสงค์ - รองรับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 /2566 ครั้งท่ี3  ประจำปี 2566 
(เลขาฯ อบต.หนามแท่ง)   1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง  เรื่องงบประมาณ  รายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
2. โอนงบประมาณจ่ายหมวดท่ีดินและและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 
 โครงการสร้างพื้นฐานบ้านดงนา หมู่ท่ี 5 คือโครงการติดต้ังราวกันตกหรือการ์ดเรล 
(GUARD RAILX)จากหลังเขาลงหมู่บ้านดงนา หมู่ท่ี 5 ด้วยจะถูก 

 โอนมาต้ังใหม่เป็นโครงการติดต้ังราวกันตกริมขอบถนน คสล.จากหลังเขาหมู่บ้าน 
 ดงนาเป็นงบประมาณ 256,000 บาทดังนั้นจึงขอเข้ามาขอมติจากสภาองค์การ 

 3. โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์  จำนวน 1 รายการ โครงการจัดช้ือชุด
ไมค์โครโฟนห้องประชุม งบประมาณ 30,000 บาทโดยโอนมาจากโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสมพร–สะพานหมู่ท่ี 4เนื่องจากเป็นโครงการท่ี
ทำเสร็จแล้วพร้อมคงเหลืองบประมาณในโครงการจึงขอเอาเข้ามาขอมติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนามแท่งครับขอรับรองโดยการยกมือเชิญครับ 

ที่ประชมุ -รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
2566  ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 16  สิงหาคม 2566  โดยยกมือ 12 เส่ียง 

 

ระเบยีบวาระที ่3 กระทูถ้าม 
 -ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตัง้ขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
 -ไม่มี 



ระเบยีบวาระที ่5     เรือ่งทีเ่สนอใหม ่เพือ่ทราบ 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย      เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อทราบ มี 1 เรื่องคือเรื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผ 
   ประธานฯ      แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 ของเรียนเชิญให้นักวิเคราะห์นโยบาย 

  และแผนชำนาญการนำเสนอเชิญครับ 
นายวีรพงค์ นนทะบุตร      เรียนประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นักวิเคาะห์ ฯ          เรียนช้ีแจงรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ  
         2566 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

โครงการท่ีดำเนินงานในรอบปี 2566 มีท้ังหมด 93 โครงการ ไม่ดำเนินการ 9 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8  โครงการ ดำเนินการเสร็จส้ิน 76 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละในการดำเนินการเสร็จแล้ว  เป็น  81.72  เปอร์เช็นต์ 
คิดเป็นร้อยละในการอยู่ระหว่างดำเนินการ  เป็น  8.60  เป็อร์เช็นต์ 
คิดเป็นร้อยละในการไม่ดำเนินการ เป็น 9.72  เป็อร์เช็นต์ 
รายละเอียดแนบตามเอกสาร 

นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   ตามท่ีรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามปีงบประมาณ 2566  
        ประธานฯ    ปรากฏว่าโครงการท่ีไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ใน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวงานก่อสร้างคณะกรรมการ 
   แนวความคิดเห็นอย่างไรบ้างเชิญครับ 

นายเฉลมิ  คำประสงค ์    ขออนญุาตท่ีประชุมตามท่ีตามรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    เลขานกุารร              ตามปีงบประมาณ 2566 ขณะท่ีเราประชุมนี้เป็นปีงบประมาณใหม่แล้วการ 
                                  ทำงานก่อสร้างในพื้นท่ีตำบลหนามแท่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเลยจนมาถึงวันนี ้
                                  จึงเรียนถามท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งว่าโครงการท่ียัง 
                                  ไม่เสร็จและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินติดขัดอย่างไรถึงไม่ดำเนินการหรือยังไม่ 
                                  เสร็จครับ ขอขอบครับ 
นายธนกฤษ  ผวิศร ี    ขออนญุาตเรียนท่ีประชุมให้ทราบครับเนื่องจากปัญหาโครงการท่ีอยูในการ 
รองปลดั อบต.หนามแทง่    ระหว่างการดำเนินการเกิดจากผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้า ขณะนี้ทางคณะ 
                                  กรรมการบริหารสัญญาเร่งรัดกับผู้รับเหมาแล้วแต่ผู้จ้างก็ยังดำเนินการล่าช้า 
      แต่ทางองค์การบริหาส่วนตำบลหนามแท่งดำเนินการปรับค่าปรับท่ีเกินกำหนดเวลา 

   ตามสัญญาและผู้รับเหมายินยอมให้ปรับพร้อมท้ังนี้ได้กำชับในคณะกรรมการตรวจ 
   งานจ้างเร่งรัดผู้รับเหมามาดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยส่วนโครงการท่ียังไม่ดำเนินการ 
   กำลังสรรหาผู้รับเหมาอยู่ครับแต่ตอนนี้ขอให้ท่ีประชุมดำเนินการตามระเบียบว่าท่ี 5  
   ก่อนครับ 

นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย      ประชุมดำเนินการตามระเบียบว่าท่ี 5  เรื่องคือเรื่อรายงานผลการติดตามและ 
   ประธานฯ  ประเมินผมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อทราบ 
 
ที่ประชมุ     - ทราบ- 



ระเบยีบวาระที ่6     เรือ่งอืน่ ๆ เพือ่พจิารณา 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย วาระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา มี 2 เรื่องประกอบด้วย 
     ประธานสภาฯ    1. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขยายไหล่ทางในเขตทางหลวง 

   หมายเลข 2135 ตอนดอนใหญ่ – หนามแท่ง 
   2. กำหนดสมัยประชุมสภาสมัย ประจำปี 2567  
   เริ่มจากเรื่องท่ี 1  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขยายไหล่ทางในเขตทางหลวง 
   หมายเลข 213 ตอนดอนใหญ่ – หนามแท่ง เชิญทานนายกองค์กาบริหารส่วนตำบล 
   หนามแท่ง อธิบายเชิญครับ 

นายศราวธุ เพญ็พกัตร ์ เรียนท่านเข้าประชุมทุก ๆ ท่านเนื่องจากทางแขวนทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ 
นายก อบต.หนามแทง่ จะก่อสร้างโครงการการขยายไหล่ทางรหว่างเส้นทางหมายเลข 2135 ตอนดอนใหญ่  
 – หนามแท่งข้างละ 1.50 เมตร ทางแขวนทางหลวงชนบทอำนาจเจริญต้องการให้ 
 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนามแท่งมีส่วนร่วมกับโครงการนี้จึงให้องค์การบริหารส่วน 
 ตำบลหนามแท่งรวมรวบการประชาคมหมู่บ้านท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย  

1. หมู่ท่ี 12 บ้านไร่ศรีสุข ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
2. หมู่ท่ี 3  บ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
3. หมู่ที 8 บ้านสร้างถ่อ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
4. หมู่ท่ี 1 บ้านหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ท้ัง 4 หมู่บ้านได้มีประชาคมหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วพร้อมมีการลงมติในท่ีประชาคม
หมู่ให้ดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จแล้วจึงนำเอาเพื่อเข้าสภาให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนามแท่งเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 

นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย วาระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา  
     ประธานสภาฯ    1. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขยายไหล่ทางในเขตทางหลวงหมายเลข  

   2135 ตอนดอนใหญ่ – หนามแท่ง ขอมติเห็นชอบด้วยการยกมือด้วยครับ 
ที่ประชมุ     - เหน็ชอบ 12 เสยีง ไมเ่หน็ชอบ 0 เสยีง 
 

นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย วาระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา เรื่องท่ี 2 คือกำหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาฯ สมัย ประจำปี 2567  เชิญท่านเฉลิม  คำประสงค์  อธิปรายครับ 
นายเฉลมิ  คำประสงค ์   การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 กำหนดท้ังหมด 4 ครั้ง 
เลขานกุารสภาฯ โดยท่ีจะเสนอตามนี้ คือ ครั้งท่ีประชุมครั้งนี้ คือ  
                                  สมัยสามัญ สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2567   
                                  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 มีกำหนด 15 วัน วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2567   
                                  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 มีกำหนด 15 วัน วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-15 สิงหาคม  2567 
                                  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 มีกำหนด 15 วัน วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-15  ธันวาคม 25667 

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 ในเดือน
กุมภาพันธ์ มีกำหนด 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2568 

                                  มีท่านจะเสนอต่างไปจากนี้ไหมครับ  



นายทวศีกัดิ์ ทองนอ้ย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ท่านใดมีความเห็นต่างจากนี้   
    ประธานสภาฯ    เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านไหนเสนอแนะหรือเห็นต่างจากนี้ต่อไปจะขอมติในการ 

   ประชุมเลยนะครับ ท่านเห็นตามท่ีท่านเฉลิม คำประสงค์ในการกำหนดสมัย   
   สามัญประจำปี  2567 ขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 

   ประชมุสภาฯ   12 เสยีง มตเิปน็เอกฉนัท์ 
นายทวศีกัดิ์ ทองนอ้ย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ท่านใดมีความเห็นต่างจากนี้   
    ประธานสภาฯ    เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านไหนเสนอแนะหรือเห็นต่างจากนี้ต่อไปจะขอมติในการ 
 

นายเฉลมิ  คำประสงค ์   ขออนุญาตท่ีประชุมเสนอเรื่องพิจารณาอีก 1 เรืองเปล่ียนแปลงประธาน  
เลขานกุารสภาฯ             คณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง 
     เนืองจากนางสาวละออง  พินธุรักษ์  ประธานคณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์ 

  กาบริหารสวนตำบลหนามแท่งขอลาออกจากตำแหน่งนี้เหตุเชิญท่าน ละออง  พินธุ 
  รักษ์  อธิปรายให้ท่ีประชุมทราบด้วยเชิญครับ 

น.ส.ละออง พนิธรุกัษ ์   เนื่องจากดิฉันนาสาวละออง  พินธุรักษ์  หมู่ท่ี 10 ซึ่งห่างไกลจากท่ีทำการองค์การ 
สมาชกิสภาฯ หมู่ที ่10    บริหารส่วนตำบลหนามแท่งในการสัญจรไปมาต้องใช้เวลามากในการเดินทางซึ่งอาจทำ 

  ให้งานท่ีด่วนเกิดความล้าช้าในการทำงานความองค์กรค่ะ 
นายทวศีกัดิ์ ทองนอ้ย มีท่านใดเห็นเห็นกับทานเฉลิม  คำประสงค์ในการเปล่ียนแปลงประธาน 
  ประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่งและเหตุผล

ของท่านละออง พันธุรักษ์ ขอมติการ ด้วยมือด้วยครับ 
ประชมุสภาฯ   12 เสยีง มตเิปน็เอกฉนัท์ 
 

นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   วาระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา เรื่องท่ี 3 เรืองเปล่ียนแปลงเลขานุการ  
ประธานการสภาฯ           คณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง ขอท่าน 

  เฉลิม  คำประสงค์  อธิปราย เชิญครับ 
นายเฉลมิ  คำประสงค ์   ขออนุญาตท่ีประชุม เรืองเปล่ียนแปลงเลขานุการ คณะกรรมการตรวจการประชุม 
เลขานกุารสภาฯ             สภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง เราจะต้องมีผู้เสนอรายช่ือ 1 ท่าน และมี 

   รับรองรายช่ืออีก 2 ท่าน ครับ 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลหนามเสนอ รายช่ือเลขานุการ  
   ประธานการสภาฯ        คณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง เชิญครับ 
น.ส.แสงจนัทร ์บญัตริาช    ขอเสนอนางสาววาสนา วงศ์ละคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจการประชุม 
   สมาชกิสภาฯ หมูท่ี ่4    สภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลหนามรับรอง รายช่ือเลขานุการ  
   ประธานการสภาฯ        คณะกรรมการตรวจการประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง เชิญครับ 
นายเสถยีร สหีา    ข้าพเจ้านายเสถียร  สีหา สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง หมู่ท่ี 6 
สมาชกิสภาฯ หมู่ที ่6   ขอรับรอง นางสาววาสนา วงศ์ละครเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจการประชุม 

  สภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง 



น.ส. คำแตง่ โคตรเมอืง   ข้าพเจ้านางสาวคำแต่ง โคตรเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง 
สมาชกิสภาฯ หมู่ที ่9       หมู่ท่ี 9  ขอรับรอง นางสาววาสนา วงศ์ละครเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจการ 

  ประชุมสภาองค์กาบริหารสวนตำบลหนามแท่ง 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   มีผู้เสนอแล้วและรับรองแล้วมีท่านไหนจะเสนอรายช่ือเลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
   ประธานการสภาฯ        การประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลหนามแท่งอีกไหม เชิญครับ 
 

ประชมุ     - ไม่มี- 
นายทวศีกัดิ์  ทองนอ้ย   ต่อไปจะขอมติเสียงเรื่องเปล่ียนเลขานุการคณะกรรมการตรวจการประชุมสภา 
   ประธานการสภาฯ        องค์การบริหารสวนตำบลหนามแท่งโดยการยกมือ เชิญครับ 
ประชมุ     12 เสยีง เปน็เอกฉนัท ์

 

นายทวศีกัดิ์ ทองนอ้ย มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น เพื่อพิจารณาท้ัง 3 เรื่องไหมเชิญ 
ประธานสภาฯ ครับ 
 

 ประชมุสภาฯ -ไมม่ ี
 

นายทวศีกัดิ์ ทองนอ้ย    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะอะไรเพิ่มอกีหรือเรื่องอืน่ ๆ 
 ประธานสภาฯ            ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

   ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 




